

## ให้ของขวัญถูกใจ...ในวันพ่อ

นำเสนอเมื่อ : 27 พ.ย. 2552

### ให้ของขวัญถูกใจ...ในวันพ่อ



### ให้ของขวัญวันพ่อ กันมะ

โดย คนสมถะ

พ่อในความหมายสำหรับบางคนคือ เพื่อนสนิท ที่มีความสำคัญไม่ต่างไปจาก "แม่" แถมพ่อที่ดีๆ ยังเป็นฝ่ายทำมาหาเลี้ยงครอบครัวในฐานะเชียวริลิตเตอร์ เอเย่ ซางเทาหน่าอีกด้วย  
ดังนั้นเวลาลูกอยากได้อะไรจึงมักวิ่งไปขอพ่อ เอ๊ะ หรือใช้ลูกตื้อก็ไม่รู้ละ เช่น ขอพ่อซื้อโทรศัพท์มือถือ, ขอซื้อคอมพิวเตอร์ หรือแบมือขอตั้งค้ไปเกี่ยวกับเพื่อนยังมีเลย เพราะการเป็นพ่อนะต้องรับผิดชอบสูงนะสิ

ดังนั้นพ่อกถึง "วันพ่อ" ทั้งที ลูกอย่างพวกเราเคยคิดที่จะเก็บเงินซื้อของขวัญให้พ่อกันบ้างมะ ถ้าไม่คิดก็เริ่มคิดซะนะ ยิ่งหากใครยังมีพ่อเหลืออยู่เพราะยังไม่ได้เสียชีวิตไปซะก่อน  
ยิ่งควรหาทางทำให้พ่อดีใจหรือรู้สึกปลื้มใจที่มีลูกกตัญญู ด้วยการหาของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ไปมอบให้ท่านบ้างก็ดีนะ

ส่วนของขวัญที่จะแอบซื้อเพื่อไปมอบให้ท่านเป็นเซอร์ไพรส์กันนะเธอ โถ ไม่ต้องซื้อของแพง!  
แค่ชุดไม้กอล์ฟสักชุดพอแล้ว.... อ้อ นั่นพูดเล่น แม่อันที่จริงพ่อยากได้นะนั่น  
ทว่าหากไม่มีตั้งค้จนไม่สามารถคืนกำไรให้พ่อได้ขนาดนั้น ก็อย่าบ่าจ้ซื้อของชิ้นใหญ่ๆ เต็ดขาด  
หน้าซำบางที่ถ้าจะให้อะไรพ่อทั้งที ไม่ต้องใช้ตั้งค้ซื้อก็ยังมี

คราวนี้จึงมีไอเดียนำเสนอ ของขวัญให้พ่อแปปี้ เช่น...

♥ 1. **แนวไม่ต้องจ่ายตั้งค์อะไรให้เลย** แค่เข้าไปกราบท่าน หรือกอดก็ได้ถ้าสนิทกัน แล้วสัญญากับท่านว่าต่อไปนี้ลูกจะรักเรียน, ไม่เที่ยวเตร่, ไม่คบเพื่อนอันตราย และจะมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งก็ดีนะ อู๋ **หากพ่อไฉนคงยิ้มแก้มปริ** เพราะชาตินี้ไม่ว่าลูกจะทำตัวดีขนาดนี้...เออ นึกไม่ถึงว่าลูกจะรักพ่อขนาดนี้

♥ 2. **ให้เวลากับพ่อบ้าง** ถ้าพ่อแก่แล้ว และลูกมีหน้าที่การงานให้รับผิดชอบละก็ หยั่งจี้คงต้องกลับมา โดยลูกควรหาเวลามาเยี่ยมพ่อที่เกษียณแล้วมั่งดี นี่แน่ะ สมัยก่อนลูกเคยรู้ดีกว่าพ่อก่อนไม่มีเวลาให้เพราะพ่อต้องไปทำงาน ที่นี้รู้ยังละว่าพ่อตัวเองต้องทำงานมั่ง ที่นี้คงเข้าใจคำว่าไม่มีเวลาว่าเป็นไงแล้วนะ **จะนั้นอย่าทำให้พอรอกือ แหม** แคสละเวลาแวะเวียนมาคุยกับท่านคงไม่เลือบากว่าแรง เพราะเวลาที่เราจะได้อยู่กับท่านนี้แหละมันไม่สามารถยอนเวลากลับมาให้ทำตัวน่ารักอย่างนี้อีกนะซี

♥ 3. **ให้กระเป๋าสตางค์พ่อแม่** เมื่อเวลาพ่อควักกระเป๋าตังค์ออกมาซื้ออะไรจะได้คิดถึงลูกไป พอคิดถึงแล้วจะได้ซื้อของมาฝากลูกด้วย...โหม้นใจดีสิ เหมือนในหมุมเมอแรงเลยอะ ยอนกลับมาหาลูกได้ด้วย ฉลาดนะยะ

♥ 4. **ให้นาฬิกาดี** ผู้ชายกับนาฬิกาเนี่ยยังไงก็เป็นของคู่กาย จะได้ให้พ่อไปรับแม่ตรงเวลาที่นัดกันไวเงจะ หรือหากนัดกับลูก นาฬิกาเรือนนี้จึงช่วยเตือนความจำได้อย่างดี สวรรคาคางวดของนาฬิกาก็ไม่ต้องแพง แต่ขอให้เหมาะกับข้อมือของพอกก็พอ แค่นี้พอกก็ชื่นใจแล้วเชื่อมา



ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ

ที่มา <http://hilight.kapook.com/view/17964>

เพลง... คนสำคัญ  
ศิลปิน... หนู มิเตอร์

ขอบคุณเพลงจาก

[www.naronk.org/uboard/listen.php?id=T675&so=คนสำคัญ](http://www.naronk.org/uboard/listen.php?id=T675&so=คนสำคัญ)